

Bài Học 6

*3 Tháng 11 – 9 Tháng 11

Chiến Thắng Trên Quyền Lực Của Ma Quỷ



Độc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Ê-phê-sô 1:18-22; Rô-ma 8:26-39; Gia-cơ 4:7; 1 Phi-e-rơ 5:6-10; Lu-ca 10:1-20; Công vụ 5:12-16.

Câu Gốc: “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37).

Tư Tưởng Quan Trọng: Trong Đấng Christ, chúng ta có sự chiến thắng trên tất cả quyền lực của ma quỷ đang tấn công chúng ta.

Tại một vài nơi trên thế giới, tôn giáo có thể không gì khác hơn là một cách để giúp người ta đối phó với những thách thức trong cuộc sống hằng ngày. Thí dụ, sự hiểu biết của Cơ Đốc nhân về sự cứu rỗi khỏi tội lỗi thì kỳ lạ đối với nhiều tôn giáo lâu đời khác. Trong những nơi này, người ta thấy Cơ Đốc giáo như là cách để giúp giải quyết các nan đề trong đời sống hằng ngày.

Có nhiều lợi điểm để sống theo lối sống Cơ Đốc. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Cơ Đốc giáo luôn luôn nghĩ đến “những người khác.” Cơ Đốc giáo thấy một thế giới tốt hơn là thế giới hiện nay trên đất. Cả hai thế giới đều quan trọng. Cả hai đều có những đạo quân chống đối nhau. Chúng ta thật biết ơn thế nào về những lời hứa chiến thắng cho chúng ta trong cả hai thế giới!

Một lần nữa, chúng ta cần nhớ chuyện tích quan trọng của cuộc chiến ác đấu tranh giữa Đấng Christ và Sa-tan. Câu chuyện này là bối cảnh cho sự hiểu biết của chúng ta về trận chiến thiêng liêng trên đất và vị trí của chúng ta là Cơ Đốc nhân trên thế giới. Trong cuộc chiến đấu này, Cơ Đốc giáo không bỏ mặc những tín đồ của mình cho sự thương hại độc ác và quyền lực của kẻ thù. Thay vào đó, trong Đấng Christ, chúng ta có lời hứa chiến thắng trên các kẻ thù này.

Chương Trình Được Hoạch Định Cho Sự Chiến Thắng Của Chúng Ta

Cơ Đốc nhân sẽ không có hy vọng chiến thắng quyền lực của ma quỷ nếu chương trình không được hoạch định trước. Trong bài học tuần vừa qua, chúng ta học rằng Đấng Christ chết trên thập tự giá và sống lại từ mồ mả. Qua điều này Ngài đã chiến thắng tất cả quyền lực của ma quỷ. Sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá đã phô bày và giới hạn quyền lực của ma quỷ. Sự kiện là các quyền lực của ma quỷ được đặt dưới sự kiểm soát của Đấng Christ đã mở đường cho sự chiến thắng của Cơ Đốc nhân.

Hãy nghiên cứu Ê-phê-sô 1:18-22. Ở đây, Phao-lô cầu nguyện cho con mắt của Cơ Đốc nhân được mở ra. Theo Phao-lô, Đấng Christ đã làm gì cho chúng ta? Những lời này giúp chúng ta thế nào để hiểu rõ hơn về tài thiện ác đấu tranh? Có điều gì hứa cho chúng ta ở đây? Làm thế nào chúng ta khiến những lời hứa này có thật trong kinh nghiệm của mình?

Phao-lô cầu nguyện rằng các Cơ Đốc nhân sẽ có sự hiểu biết rõ ràng và sâu xa hơn về cuộc thiện ác đấu tranh. Khi điều này xảy ra, đời sống họ sẽ tràn đầy niềm hy vọng trong Chúa. Cơ Đốc nhân sẽ biết vinh dự và quyền lợi của mình là con của Đức Chúa Trời. Họ sẽ biết bởi kinh nghiệm quyền lực của Chúa trong đời sống họ. Đó là một quyền lực cũng vĩ đại như quyền lực đã khiến Đức Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết.

Hãy lưu ý Ê-phê-sô 1:20-22. Chúng ta có thể nhận được gì từ những lời hứa này và cho cuộc tranh đấu với quyền lực mạnh hơn chúng ta?

Kết quả của sự Đấng Christ bị đóng đinh và sống lại là tất cả mọi sự, ngay cả quyền lực ma quỷ, đều ở dưới sự kiểm soát của Ngài. Chúa đã hoạch định chương trình cho những chiến thắng cá nhân trên tất cả quyền lực ma quỷ đang tấn công chúng ta về phương diện thiêng liêng.

Hãy đọc những câu cho ngày hôm nay. Bạn học được gì từ những câu này cho bất cứ sự tranh đấu nào bạn đang đối diện vào lúc này? Hãy nghĩ về những điều được nói đến ở đó và những gì Chúa hứa cho chúng ta trong Đấng Christ? Điều này có thể chuyển thể nào từ điều chúng ta nghiên cứu về tôn giáo tới điều chúng ta thật sự kinh nghiệm trong đời sống mình?

Niềm Hy Vọng Về Sự Chiến Thắng

Chương trình được hoạch định cho sự chiến thắng của Cơ Đốc nhân trên quyền lực ma quỷ. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta niềm hy vọng chiến thắng trên những quyền lực này.

Hãy nghiên cứu Rô-ma 8:26-39. Phao-lô muốn nói gì ở đây? Phao-lô cho Cơ Đốc nhân những lý do nào để nhìn về tương lai với niềm hy vọng? Hãy coi tất cả những lời hứa tuyệt vời và các lời khuyến khích trong các câu này? Chúng ta có thể hiểu các câu này thế nào để sống theo các sự dạy dỗ rõ ràng của Lời Đức Chúa Trời?

Trong Rô-ma 8:29, 30, Phao-lô cho ít nhất hai lý do mạnh để Cơ Đốc nhân tin cậy nơi Chúa. Thứ nhất, Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong sự thử thách và “thở than.” Thứ hai, theo mục đích vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, tất cả mọi sự, gồm cả sự thử thách, hiệp lại làm ích lợi cho Cơ Đốc nhân. (Mặc dù điều đó có thể khó hiểu đối với chúng ta hiện nay.) Tin cậy Đức Chúa Trời trong lúc bị rắc rối và khó khăn là phần rất quan trọng của việc sống bởi đức tin và không phải bởi mắt thấy.

Câu 29, 30 là những lý do của Phao-lô để có đức tin trong câu 28. Trong những câu này, Phao-lô bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời cho những người yêu mến Ngài được phát triển. Đây là mục đích gồm tất cả các phần cho sự tăng trưởng của Cơ Đốc nhân cho tới sự cứu rỗi hoàn toàn.

Phao-lô lý luận thế nào cho sự phát triển đức tin của Cơ Đốc nhân để đạt tới đỉnh trong các câu 31-34? Hãy xem câu 31. Hãy nghĩ đến cuộc chiến ác đấu tranh, chúng ta có thể học được gì từ câu này cho chính mình?

Rô-ma 8:35-39 cho một danh sách những điều mà Cơ Đốc nhân có thể chiến thắng. Hãy lưu ý “các kẻ cầm quyền và quyền phép” bao gồm trong danh sách. Danh sách của Phao-lô cho thấy không có điều gì trong vũ trụ có thể cướp đi sự chiến thắng của Cơ Đốc nhân, nhờ Đức Chúa Giê-su.

Cơ Đốc Nhân Chống Trả Ma Quỷ

Hãy đọc Gia-cơ 4:7. Có lời hứa rõ ràng nào được ban cho người chống lại ma quỷ? Làm thế nào một người có thể chống lại quyền lực ma quỷ mạnh hơn chính mình? Cũng hãy đọc Phục truyền 4:4.

Cơ Đốc nhân không phải là những nạn nhân bất lực cần sự thương hại của ma quỷ. (Bạn cũng thấy ở đây, tại sao rất quan trọng để hiểu Sa-tan và các thiên sứ sa ngã có thật thế nào?) Nhưng điều quan trọng hơn đối với Cơ Đốc nhân là có lập trường để chống trả ma quỷ hơn là chỉ làm ngược lại với nó. Chữ “chống trả” là tiếng Hy Lạp *anthistemi*, nghĩa là “có lập trường chống lại điều gì đó.” Đây là thái độ mà Cơ Đốc nhân cần có khiến ma quỷ phải lánh xa. Thái độ đó nghĩa là hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Giê-su, Đấng duy nhất có quyền phép để khiến ma quỷ phải lánh xa chúng ta.

Hãy nghiên cứu 1 Phi-e-rơ 5:6-10. Có lời hứa nào cho Cơ Đốc nhân khi phải đối diện với kẻ thù như “sư tử rống,” tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được? Những câu này giúp chúng ta thế nào để hiểu những gì Gia-cơ viết trên đây? Cũng hãy đọc Ê-phê-sô 4:27 và 6:11.

Phi-e-rơ viết những câu này để cảnh báo Cơ Đốc nhân đang bị tấn công. Thật rõ ràng, Phi-e-rơ biết Sa-tan đang ẩn núp đằng sau những người đang tấn công các Cơ Đốc nhân này. Phi-e-rơ khuyến khích các độc giả của mình chống trả lại ma quỷ. Ở đây, Phi-e-rơ dùng chữ *anthistemi*. Gia-cơ cũng dùng chữ đó, nhưng ông thêm chữ *stereo* (mạnh hay cứng). Vậy, Phi-e-rơ gợi ý rằng Sa-tan có thể chạy trốn trước những người đứng vững như hòn đá, mạnh mẽ chống lại các tấn công của nó. Một thái độ nhút nhát không đứng nổi. Phi-e-rơ biết chúng ta có thể đứng vững, nhưng chúng ta có thể vẫn phải đau khổ một thời gian. Chính Đức Chúa Trời sẽ “làm cho trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho” Cơ Đốc nhân (1 Phi-e-rơ 5:10).

Ngay cả với tất cả những lời hứa được ban cho ở đây, Chúa không hứa là chúng ta không phải đau khổ. Có Cơ Đốc nhân nào không biết đau khổ là gì? Là con người, chúng ta dường như được tạo nên để chịu đau khổ trong thế gian này? Sự khác biệt quan trọng là đức tin chúng ta giúp gì khi chúng ta kinh nghiệm sự sâu khổ và đau đớn?

Những Thí Dụ Về Sự Chiến Thắng

Đến bây giờ, Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy niềm hy vọng và những lời hứa chiến thắng mà Cơ Đốc nhân có thể có. Nhưng ở đây, chúng ta có những thí dụ thật về sự chiến thắng của Cơ Đốc nhân trên quyền lực ma quỷ được ghi chép trong Kinh Thánh. Chúng ta bắt đầu với thí dụ về công việc của các môn đồ đầu tiên mà Đức Chúa Giê-su sai đi.

Hãy đọc Ma-thi-ơ 10:1-8; Mác 6:7, 12, 13; Lu-ca 9:1, 2; và 10:1-20. Hãy coi những người này được truyền phải làm gì. Những câu này phải hiểu thế nào khi so sánh với cuộc thiên ác đấu tranh? Các câu này nói gì với chúng ta ngày nay là những người được kêu gọi để rao truyền cho thế gian về Đức Chúa Giê-su?

Thật là hay khi Đức Chúa Giê-su sai mười hai môn đồ đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời đã gần rồi. Nhưng như Ngài đã làm, Ngài cảm thấy điều quan trọng là cho các môn đồ quyền lực trên ma quỷ và tà thần. Điều này không ngạc nhiên, vì sự dạy dỗ đúng của phúc âm phô bày quyền lực đó. Công việc gian ác của “quyền lực” này được bày tỏ *khi phúc âm được rao giảng*. Vì thế, điều cần thiết là ban cho mười hai môn đồ quyền lực trên chúng nó. Chắc chắn, quyền lực của ma quỷ bị phô bày khi mười hai sứ đồ đi ra giảng dạy. Và, chắc chắn, nhiều quỷ dữ và quyền lực của tà thần bị trừ ra khỏi dân chúng.

Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Giê-su không truyền cho bảy mươi môn đồ trừ quỷ. Hãy đọc Lu-ca 10:9. Nhưng, đây là phần của sứ mạng dường như kích động bảy mươi môn đồ nhiều nhất (Lu-ca 10:17). Bảy mươi môn đồ vui vẻ báo cáo rằng khi họ đi rao truyền phúc âm của nước trời, các quỷ cũng phục dưới quyền của họ. Lẽ dĩ nhiên, các môn đồ hiểu rằng đó là quyền phép của Đức Chúa Giê-su làm việc qua họ mà điều này đã xảy ra.

Những câu này có thể được thảo luận và tranh cãi nhiều và cách chúng có thể được hiểu ngày nay. Nhưng điều quan trọng là Cơ Đốc nhân, chúng ta đã được kêu gọi để rao truyền phúc âm cho thế gian. Và qua Đấng Christ, chúng ta có quyền lực để làm điều đó.

Hãy đọc Lu-ca 10:20. Có điều quan trọng nào chúng ta nên học từ những lời của Đức Chúa Giê-su trong câu này? Câu trả lời của Đức Chúa Giê-su cho chúng ta thấy điều gì là quan trọng trong đời sống chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn nhớ và giữ điều quan trọng này trong trí mình?

Những Thí Dụ Về Sự Chiến Thắng

Những thí dụ về sự chiến thắng trên ma quỷ và quyền lực gian ác mà chúng ta học trong bài học hôm qua xảy ra khi Đức Chúa Giê-su còn ở trên thế gian. Nhưng những chiến thắng này không chỉ giới hạn vào thời đó. Trong sách Công vụ, các môn đồ của Đức Chúa Giê-su tiếp tục có các chiến thắng này trên ma quỷ.

Lẽ dĩ nhiên, điều này không nên làm chúng ta ngạc nhiên vì những lời hứa Đức Chúa Giê-su ban cho các môn đồ về Đức Thánh Linh, Đấng sẽ làm việc với họ sau khi Đức Chúa Giê-su về trời. (Thí dụ, xin đọc Giăng 14:16).

Đồng thời, chúng ta cũng biết kết quả của cuộc chiến ác đấu tranh vĩ đại giữa Đấng Christ và Sa-tan được giải quyết tại thập tự giá. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục cho tới thời kỳ cuối cùng. Vì thế, những người theo Đấng Christ vẫn tham gia vào trận chiến, ngay cả khi họ làm công việc rao giảng phúc âm.

Hãy đọc Công vụ 5:12-16; 3:1-11; và 16:16-18. Những câu này nói về những chiến thắng trên quyền lực gian ác. Chúng ta có thể học gì từ những câu này cho mình trong công việc hiện nay của chúng ta khi tiếp cận với cộng đồng và làm chứng?

Công vụ 16:16-18 cho một trường hợp khác thường. Đứa đầy tớ gái kêu la rằng, “Đức Chúa Trời Rất Cao.” Những lời của cô ta bày tỏ một lẽ thật vĩ đại. Nhưng Phao-lô không chấp nhận điều đó. Phao-lô có thể thấy điều gì đang xảy ra. Những quyền lực mà cô ta bày tỏ là của ma quỷ. Chúng đem lại lợi lớn cho chủ cô ấy và không phải đến từ Chúa. Khi cô gái la lên, “Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao”, cô ta không nói về Đức Chúa Trời chân thật. Thay vào đó, có lẽ cô ta nói về thần Ca-na-an gọi là *Elyon* (Chí Cao). Xin lưu ý một số chữ có thể bóp méo dễ dàng và làm ô danh lẽ thật rất nhiều.

Xin coi lại Công vụ 5:12-16. Ôn lại phần tuyệt vời về người ta hy vọng “bóng của người [Phi-e-rô] ít nữa cũng che được một vài người” (câu 15). Điều đó có những cảnh báo nào cho các Cơ Đốc nhân làm công việc Chúa? Điều này đặc biệt đúng khi công việc của họ dường như “thành công.”

Nghiên Cứu Bổ Túc: Hãy đọc Ellen G. White, “Let Not Your Heart Be Troubled,” tr. 662-680, trong *The Desire of Ages*; “Appropriating the Righteousness of Christ,” tr. 93, trong *Faith and Works*; và “Science and Revelation,” tr. 310, trong *Selected Messages*, quyển 3.

“Đức Chúa Giê-su đã chiến thắng bởi sự đầu phục và đức tin nơi Đức Chúa Trời. Qua sứ đồ Gia-cơ, Chúa Giê-su phán cùng chúng ta, ‘Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.’ (Gia-cơ 4:7, 8). Chúng ta không thể tự cứu mình khỏi quyền lực Sa-tan. Sa-tan đã đánh bại loài người, và khi chúng ta cố dùng sức riêng, chúng ta sẽ sa vào cạm bẫy của nó. Nhưng ‘Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi trú ẩn cao’ (Châm ngôn 18:10). Sa-tan run rẩy và chạy trốn trước một linh hồn yếu đuối nhất nhưng biết tìm sự an toàn trong Danh quyền phép của Chúa.” – Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 130, 131.

“Quyền lực vĩ đại của Đức Thánh Linh là sự bảo vệ cho mỗi linh hồn ăn năn. Đấng Christ sẽ không cho phép bất cứ người tín đồ trung thành nào sa vào bẫy quyền lực của kẻ thù. Đấng Cứu Thế luôn luôn ở bên cạnh những người trung tín của Ngài. Với Đức Chúa Giê-su ở đó không thể có sự thất bại, mất mát, hay bại trận. Chúng ta có thể làm tất cả mọi sự qua Ngài, Đấng ban cho chúng ta sức mạnh. Khi những cám dỗ và thử thách tới, đừng tự giải quyết mọi sự, nhưng nhìn lên Đức Chúa Giê-su, Đấng giúp đỡ bạn.

“Có các Cơ Đốc nhân nghĩ và nói quá nhiều về quyền lực của Sa-tan. Họ nghĩ tới kẻ thù của mình. Họ cầu nguyện và nói về Sa-tan. Và Sa-tan dường như càng ngày càng lớn hơn trong trí tưởng tượng của họ. Đúng, Sa-tan thì mạnh mẽ, nhưng, cảm tạ Chúa, chúng ta có một Đấng Cứu Thế mạnh hơn. Ngài đã quăng Sa-tan ra khỏi thiên đàng. Sa-tan rất vui khi chúng ta nói quá nhiều về quyền lực của nó. Tại sao không nói về Đức Chúa Giê-su? Tại sao không tôn vinh quyền lực và tình yêu của Đức Chúa Giê-su?” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 490, 493.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Hãy ôn lại một vài thí dụ trong tuần này về những chiến thắng trong Kinh Thánh. Bằng cách nào chúng ta thấy cùng những việc đó xảy ra ngày nay? Chúng ta có thể làm gì để thấy điều đó nhiều hơn?
- 2 “Đến gần Đức Chúa Trời” nghĩa là gì như Ellen G. White đã trích dẫn từ sách Gia-cơ trong bài học hôm nay? Chúng ta làm điều đó thế nào? Hãy thảo luận trong lớp điều đó nghĩa là gì, thực hiện thế nào, và việc gì xảy ra khi chúng ta làm điều đó.
- 3 Hãy tưởng tượng bạn là Phi-e-rơ. Giả thử người ta chỉ muốn được rờ bóng của bạn? Hãy nghĩ điều đó sẽ làm gì cho bạn về phương diện thiêng liêng. Sự an toàn duy nhất của bạn là gì khi bạn thấy mình ở trong hoàn cảnh như vậy?